

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/ตลาดหุ้น

วันที่: พุธ 24 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6826

หน้า: 15(กลาง)

Col.Inch: 41.12 Ad Value: 34,952

PRValue (x3): 104,856

ศิลป์: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เจาะกระดาน: ปลุกหุ้นเก่า ?

เจาะกระดาน

โมนิก้าและทีมงาน

monica.kaphoon@gmail.com

ปลุกหุ้นเก่า ?

จริง ๆ “โมนิก้า” ไม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมกับหุ้นผีลืมหูลืมสักเท่าไร แต่ทันทีที่พรายกระซิบเข้าที่ถึงรายการ “ร่วมด้วยช่วยกัน” เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้เดียนต้องกระโจนเข้ามาร่วมวงกับเขาอีกครั้ง เพราะสตอรี่ที่เอามาเป่าหูเมงมาฟังแล้วรื่นรมณ์ดีเหลือเกิน แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นเหมือนที่วาดฝันขนาดไหน? อันนี้ต้องดูกันไปอีกกระยะหนึ่ง หลังสิ่งที่เกิดขึ้นเที่ยวนี้มีแต่ “ราคาคุย” ไรหะละคะ

ประเด็นตรงนี้ทำให้ “โมนิก้า” ต้องเจาะลึกลงไปถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตเพื่อชี้ให้เห็นการ “เล่นกับไฟ” ก็ควรเตรียมใจเพื่อรับสภาพเนื้อตัวไหม้เกรียม แต่เผอิญจังหวะนี้เป็นช่วงของการเซตชบวนรอบใหม่ จึงไม่มีรายการ “แตกแถว หักหลัง” ให้เห็นเหมือนในอดีต จึงต้องตามเกมปั่นหุ้นให้ทันตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะเดียนมองสตอรี่ที่จะทำให้บริษัทสามารถทำกำไรแบบบูรณาการไม่ออกจริง ๆ พะยะคะ

เรื่องราวดังกล่าวดูได้จากบทเรียนเรื่อง โซลาร์ฟาร์มพีเวอร์รี่ในยุคแรก ๆ ซึ่งเป็นจังหวะที่นักปั้นน้องเหล็กพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ใครอยากถือหุ้นตัวเองขึ้น..ต้องคุยเรื่องโซลาร์ฟาร์ม แต่สุดท้ายกาลเวลาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า ของจริงมีเพียงไม่กี่เจ้า! ถัดจากนั้นก็เป็นที่กระแสวิกฤติอย่างถล่มทลาย ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำต้นน้ำปลายน้ำ ล้วนต้องรับเรื่องดังกล่าวแบบพริบพริบนะจะบอกให้

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา..แต่สุดท้ายก็กลายเป็นไฟไหม้ฟาง เพราะของจริงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และอีกเช่นเคยก็คือ เหลือคนที่ทำได้จริงแค่มือถือมือสอง ผลทำให้ราคาหุ้นในกระดานตกอยู่ในสภาพโพรธาไปตามระเบียบ ซึ่งระหว่างทางก็เกิดรายการเรียกชวกรอบใหม่อีกครั้ง ซึ่งเที่ยวนี้เป็นการใช้สตอรี่ “เงินดิจิทัล” ควบคู่กับการจัดตั้งบริษัท “บริหารหนี้” เพื่อประคองข่าวให้ตั้งกระฉ่อนบรรลือโลกเจ้าคะ

น่าสนใจตรงที่เกมเที่ยวนี้ถูกแบ่งแยกอย่างชัดเจนว่า ใครคือผู้นำในตลาด..ใครคือผู้ตามในตลาด จึงไม่ต้องแปลกใจที่วันนี้ทุกคนให้นำหนักไปที่หุ้น JMART กับ XPG มากกว่าหุ้นตัวอื่น ๆ ที่พยายามขอเกาะกระแสนะดูเดียนก็เห็นว่า เจ้าพ่อในวงการบริหารหนี้ตัวจริงในตลาดมีเพียง JMT BAM CHAYO ส่วนเจ้าอื่นที่มีฐาน

ทุนแน่นปึกก็กำลังทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะรายของ ORI หรือ RS ล้วนมีการต่อยอดที่จับต้องได้ทั้งนั้นนะคะ

คำถามคือ เจ้าอื่น ๆ ที่พยายามบีบสตอรี่ของจริงไหม? โดยเฉพาะในรายของหุ้นซีโรคีที่เต็มไปด้วยข้อกังขามากมายอย่าง GSC กลายเป็นหุ้นที่ขาเผือกให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะทันทีที่ปรากฏชื่อของ “เฮียฉั่ว” เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 8% อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 พ.ย. พร้อมกับปรากฏข้อเท็จจริงว่า “เฮียฉั่ว” ได้ทำการตัดขายหุ้นของตัวเองให้ 3 คน จนทำให้

สัดส่วนที่เคยอยู่ในระดับ 51% ลงมาอยู่ที่ระดับ 22% ก็อนุมานได้ทันทีว่า เกมหุ้นเที่ยวนี้ไม่ธรรมดาจ้า!

ยังได้เห็นชื่อคนอย่าง “สุวิทย์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ” กระโดดเข้ามาถือหุ้นอีก 8% ยังเป็นเรื่องที่เมงมาต้องระวังมากเป็นพิเศษ เพราะรายนี้เป็นนักลงทุนประเภทสายซิ่งมาแต่ไหนแต่ไร ซึ่งเห็นได้จากประวัติการถือหุ้นในอดีตมีทั้ง AQ STAR SALEE และ ACC แล้ววันนี้สถานการณ์ของหุ้นแต่ละตัวเป็นอย่างไร? “โมนิก้า” ไม่อยากจะ said ให้เปลืองน้ำลาย และต้องการให้ภาพที่เกิดขึ้นบรรยายสถานการณ์ด้วยตนเองเจ้าคะ

ส่วนคนที่สามซึ่งเข้ามารับไม้ต่อ “โมนิก้า” คงไปก๊าสไปที่ชื่อ “นนทพร ชลวณิช” เพื่อชี้ให้ทุกคนเห็นว่า นี่คือผู้ถือหุ้นใหญ่เบอร์ 2 ของหุ้นร้อน SOLAR และการเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วน 9% ย่อมทำให้คนชอบเผือกรู้สึกมีนัยแอบแฝง และมีการก้าวความไปถึงอดีตที่ “เฮียฉั่ว” เคยประกาศไว้ว่า ธุรกิจ ทวงหนี้-คอลเลกเตอร์-นายหน้าขายอสังหาฯ จะกลับมาผาดตั้น..เชื่อได้ไหม? ขณะที่ราคาหุ้นในกระดานก็ถูกกว้นหมอมือปลุกเสกขึ้นมาสำเร็จแล้ว และที่เหลือรอแค่กวันใหม่จะจัดธุรกิจขึ้นมาได้จริงอะป่าว??..อ้ออ้อ

ตบท้ายกันที่สถานการณ์ของตลาดหุ้นกันสักหน่อย เพราะภาพใหญ่ยังเป็นการเคลื่อนไหวออกด้านข้าง เพื่อรอแรงซื้อเข้ามาดันดัชนีขึ้นเหนือระดับ 1,650 จุดอย่างแข็งแกร่ง “โมนิก้า” ถึงไม่ซีเรียสกับการยืนปิดที่ระดับ 1,646.42 จุด ลบไป 3.12 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 9.02 หมื่นล้านบาท เพราะปัจจัยรอบด้านมันเอื้อให้แค่นี้จริง ๆ จึงต้องไปลุ้นอีกยกในช่วงปลายไตรมาส 4 จะเกิดปรากฏการณ์ครีสมาส์ แรลลี่ไหมเอ่ย? ■